
  
 

 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
รับทราบรายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง “การบริหารจัดการศึกษา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กบัทิศทางที่ก้าวต่อไป” 
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  เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ โดยมี ดร.ตวง   
อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานในการประช ุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco 
Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 รับทราบการเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กับทิศทางที่ก้าวต่อไป” ของคณะกรรมาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ฟาร์อิสเทอร์น และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะรองประฐานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา  
ได้รายงานสรุปการเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สรุปสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 
ในพิธีเปิด เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ นาฬิกา กล่าวต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดสัมมนาโดยนางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
คนที่สอง เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทาง เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมแกรนด์วิชั่น และมีการถ่ายทอดด้วยระบบ ZOOM โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการสัมมนา
ช่วงเช้า ด าเนินการโดย ๑) นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา คนที่สอง 
๒) นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา และประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเอกชน และ ๓) ดร.ยุพิน  บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัด
การศึกษาฯ ด าเนินการโดย ดร.ศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์ และนางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยารองประธาน
คณะกรรมาธิการการศึกษา คนที่สอง เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง 
การจัดการศึกษาฯ การเลื่อนชั้น ย้ายสถานศึกษา การศึกษาต่อพร้อมกับประมวลผลจากการสัมมนา เวลา ๑๖.๑๕ สรุปผลการสัมมนาและพิธีปิด 

ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  



จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้ร่วมกันอภิปรายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะโดยสรุปได้ ดังนี้ ๑) เห็นควรน ารายงาน 
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาเป็นหลักในการพิจารณาศึกษาเพื่อต่อยอด ๒) เห็นควรเชิญผู้แทน
จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด ๓) เห็นควรด าเนินการให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง สบู่ล้างมือ 
แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงประเทศ ๔) เกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการควรที่จะก าหนดรูปแบบเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวให้มีความชัดเจน ส่วนการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย ก็ควรที่จะใช้รูปแบบวิธีการแบบใหม่ และ ๕) กระทรวงศึกษาธิการ ควรแก้ไขหลักเกณฑ์  
เรื่อง ครูจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ ๘๕ % เพราะจะมีปัญหาเรื่องครูฉีดวัคซีนไม่ครบได้ เช่น กรณีครูที่ป่วย 
เป็นโรคมะเร็งและไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้ เป็นต้น รวมถึงแนวทางแก้ไข การขาดแคลนบุคลากรครู 
การสรรหา หรือบรรจุครูเพิ่มขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการทดแทนอัตราก าลังที่ขาดหายต่อไป  

 
     
 
  

ภาพ - ข่าว โดย ชาณุ – สิทธิชัย 

  


